

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 98/CX-CT	
ĐẾN	Số: 4036
	Ngày: 26/1/21
Chuyển:	NMS
Lưu hồ sơ số:	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, địa chỉ trụ sở tại số 03-05 Pasteur, P. Nguyễn Thái

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Phát triển Nhà Thủ Đức, địa chỉ trụ sở tại số 03-05 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0302346036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp (Sau đây gọi tắt “Công ty”).

Ngày 18/01/2021, Công ty có nhận được công văn số 45/SGDHCM-NY ngày 14/01/2021 (gọi tắt “Công văn số 45”) của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc giải trình chi tiết các nội dung về việc truy thu thuế và cập nhật quá trình xử lý của công ty đến thời điểm hiện tại. Bằng văn bản này chúng tôi xin phản hồi như sau:

Thứ nhất, chúng tôi xin được trình bày tóm tắt quá trình hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu linh kiện điện tử như sau:

➤ Về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định:

Năm 2018 Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức ký hợp đồng mua mặt hàng linh kiện điện tử trong nước với Công ty cổ phần Thuduc Wood Trading và sau đó Công ty Thuduc House ký hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đó cho các đối tác nước ngoài.

- **Về hàng mua vào trong nước:** Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức ký hợp đồng mua hàng, cụ thể mặt hàng linh kiện điện tử với Công ty Cổ phần Thủ Đức House Wood Trading¹ (gọi tắt “Công ty Wood Trading”). Căn cứ theo hợp đồng đã ký, công ty chúng tôi thực hiện thanh toán toàn bộ tiền mua hàng cho Công ty Wood Trading qua ngân hàng, có ủy nhiệm chi, có biên bản giao hàng, có hóa đơn GTGT hợp pháp² và được hai bên kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

- **Về xuất khẩu hàng hóa:** Quy trình xuất khẩu cho đối tác nước ngoài căn cứ theo hợp đồng mà Công ty ký bán hàng cho đối tác nước ngoài, đối tác thực hiện thanh toán qua ngân hàng và công ty tiến hành mở tờ khai hải quan theo quy định, hồ sơ xuất khẩu có đầy đủ bộ chứng từ gồm: đơn đặt hàng, Proforma invoice, Hợp đồng, tiền thanh toán qua ngân hàng, hóa đơn, tờ khai hải quan, biên bản giao hàng, hàng đi theo luồng xanh, đỏ, vàng và có thông báo của Chi cục Hải quan sân bay về việc hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan.

¹ Công ty Wood Trading không phải là doanh nghiệp thuộc diện bị áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế theo quy định tại Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015.

² Hóa đơn GTGT đã được Công ty Wood Trading đăng ký thông báo phát hành và còn hiệu lực sử dụng.



Toàn bộ hoạt động kinh doanh đã được công ty chúng tôi thực hiện việc kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, Quyết định số 5438/QĐ-CT ngày 25/12/2019 (gọi tắt “ Quyết định 5438”) và Quyết định số 5439/QĐ-CT ngày 25/12/2019 (gọi tắt “Quyết định 5439”) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính.

Về nội dung Quyết định số 5438 và Quyết định 5439, Công ty chúng tôi một lần nữa khẳng định rõ công ty chúng tôi hoạt động hoàn toàn theo đúng quy định của pháp luật và không tiến hành bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, cụ thể:

✦ **Hoạt động mua hàng và xuất khẩu linh kiện điện tử của công ty chúng tôi là hoạt động kinh doanh bình thường theo cơ chế thị trường và được pháp luật cho phép:**

Căn cứ vào hoạt động kinh doanh mà công ty đã thực hiện và các quy định của pháp luật thì việc hoàn thuế GTGT xuất khẩu được chấp thuận khi doanh nghiệp cung cấp đủ hồ sơ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật theo quy định tại Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 sửa đổi bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC, cụ thể:

- Công ty chúng tôi thực hiện việc kê khai thuế theo quy định và đáp ứng đủ điều kiện về đối tượng được hoàn thuế khi có số thuế GTGT đầu vào chưa được cân trừ hết.
- Công ty chúng tôi cung cấp đủ hồ sơ, hóa đơn chứng từ cụ thể hợp đồng, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, có đủ tờ khai hải quan theo quy định.

✦ **Quá trình thanh tra và các luận điểm của đoàn thanh tra Cục thuế TPHCM chưa phù hợp với quy định pháp luật và chưa đủ cơ sở pháp lý:**

Trong quá trình thanh tra chúng tôi cho rằng đoàn thanh tra đã thực hiện vượt quá phạm vi thanh tra được pháp luật quy định vì không căn cứ vào hồ sơ do Công ty chúng tôi cung cấp để đưa ra những nhận định, kết luận liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi. Ngoài ra, việc lập biên bản phụ lục thanh tra cũng không đảm bảo tính khách quan mà mang ý chí chủ quan nhằm đẩy doanh nghiệp vào con đường khó khăn, cụ thể việc tiến hành lập Phụ lục Biên bản thanh tra cơ quan thuế phải cung cấp cho doanh nghiệp *kết quả giám định, ý kiến trả lời của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải đáp các vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan đến nội dung thanh tra.*

Căn cứ theo quy định của pháp luật và những hoạt động kinh doanh của công ty, một lần nữa chúng tôi khẳng định rằng công ty chúng tôi không tiến hành bất kỳ hoạt động nào sai phạm.

Thứ ba, về việc cập nhật quá trình xử lý của Công ty đến thời điểm hiện tại.

Vì không đồng ý với kết luận của Cục Thuế trong quá trình thanh tra tại doanh nghiệp và nội dung đề cập tại Quyết định số 5438 và Quyết định số 5439 về áp dụng các biện pháp khắc phục hậu

quả do vi phạm hành chính gây ra nên công ty chúng tôi đã tiến hành thủ tục khởi kiện tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Đồng thời, trong giai đoạn hiện nay khi sự việc chưa được sáng tỏ để làm rõ các vấn đề, do đó nhằm ưu tiên đảm bảo sự toàn vẹn của hoạt động kinh doanh và ổn định đời sống của cán bộ công nhân viên trong giai đoạn hiện nay, công ty đã nộp đơn yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc tạm dừng thực hiện đối với các Quyết định 5438 và Quyết định 5439 và đã được tòa án chấp thuận. Căn cứ theo Quyết định 03/2021/QĐ-BPKCTT về việc tạm đình chỉ thi hành các Quyết định 5438 và Quyết định 5439 của Cục thuế TP.HCM của Tòa án, Cục trưởng Cục thuế TP.HCM đã có đơn khiếu nại yêu cầu hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và đã được tòa án thụ lý theo đúng quy định.

Sau khi tòa án thụ lý và xem xét đơn khiếu nại và đã ban hành *Quyết định số 55/2021/QĐ-TA ngày 15/01/2021 về việc không chấp nhận đơn khiếu nại của Cục thuế Tp.HCM và vẫn đồng ý cho tạm dừng thi hành đối với các Quyết định 5438 và Quyết định 5439.*

Ngoài ra, sau khi nhận được Quyết định 5438 và Quyết định 5439 công ty chúng tôi có gửi văn bản đến Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giải đáp rõ những vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như gửi văn bản đến Vụ chính sách – Bộ Tài Chính xin được giải thích rõ các chính sách áp dụng pháp luật trong lĩnh vực hoàn thuế GTGT.

Một lần nữa công ty chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý cơ quan đã dành cho công ty chúng tôi và mong rằng Quý cơ quan luôn ủng hộ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng ĐTTC
- Lưu V/P HĐQT.

TM. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC



NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH



